

Số: /KH-UBND

Hoàng Tân, ngày tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động trước trong và sau Tết Mừng Đảng - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021

Thực hiện Công văn số 02/CV-ĐU ngày 10/01/2021 của BTV Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND xã Hoàng Tân xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, vui Tết đón Xuân Tân Sửu năm 2021 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phát huy nội lực, thi đua lập thành tích cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH ; QP-AN năm 2021 và chào mừng các ngày lễ của quê hương đất nước, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 68 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Hoàng Tân.

Các hoạt động vui Tết đón Xuân phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết, hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, khuyến khích các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trực tiếp tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, ngăn ngừa các hoạt động buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ, đèn trời, bài trừ mê tín dị đoan, tiêu cực, gây mất an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn xã.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ và tham gia thực hiện tốt nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, vui Tết đón Xuân năm 2021.

2. Huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong dịp Tết; trang trí khánh tiết và vệ sinh môi trường; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

3. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tặng quà cho người nghèo, các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo về an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà đều được vui Tết đón Xuân.

4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội; tập trung tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, chất cháy, chất nổ, đèn trời; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền vui Tết đón Xuân, Mừng Đảng - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021 phải tuyệt đối an toàn, áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội tập trung đông người.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DO UBND XÃ VÀ CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO

1. Tổ chức các hoạt động trang trí khánh tiết và phát động nhân dân treo cờ thời gian từ ngày 02/02/2021 tức ngày 21/12 âm lịch.

2. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 tại các thôn; giao cho công chức văn hóa, thông tin phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện.

3. Tổ chức triển khai kế hoạch phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; giao Đoàn thanh niên chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí Mừng Đảng – Mừng Xuân thời gian từ ngày 12/02/2021 đến hết ngày 14/02/2021 (tức là ngày mùng 01 đến ngày mùng 03 Tết) tại khu dân cư của các làng văn hóa ở các thôn.

5. Tổ chức hội nghị chỉ đạo thực hiện tốt văn hóa giao thông, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn huyện Hoàng Hóa; Công điện số 01/CD-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 mùa Đông Xuân và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa.

6. Tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trang trí công sở và các nhà văn hóa ở các thôn trong thời gian từ ngày 02/02/2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn xã tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng xong trước ngày 08/02/2021 tức ngày 27/12 âm lịch.

7. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách, các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Trợ cấp kịp thời đối với các trường hợp gặp khó khăn về đời sống, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người được vui Tết đón Xuân; tổ chức động viên thăm hỏi tặng quà cho các thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ năm 2021.

8. Tổ chức các điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa lành mạnh theo mô hình khu dân cư của các thôn, tạo không khí chào mừng Tết Nguyên Đán nhưng phải đảm bảo tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp và theo hướng dẫn của Bộ y tế.

9. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ, pháo hoa nổ và thả đèn trời; ký cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết.

10. Chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tập trung điều hành nước để nhân dân tổ chức gieo cấy sau Tết, đồng thời thường xuyên kiểm tra tuyên truyền cho nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ chiêm xuân năm 2021.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công chức Văn hóa – Xã hội

Tổ chức, hướng dẫn trang trí, truyền truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn xã; có kế hoạch tổ chức cụ thể, chỉ đạo cho thôn tổ chức thực hiện.

Tham mưu cho UBND xã về các văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trường học trên địa bàn xã trang trí khánh tiết, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ Quốc, trang trí đèn hoa tại trung tâm các khu dân cư và tại gia đình trong dịp Tết. Tổ chức mừng thọ cho các cụ 70-75-80-85-90-95 và 100 tuổi trở lên vào ngày 15/02/2021 tức ngày 04 Tết.

Xây dựng chương trình truyền thanh, có nội dung phong phú, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đề ra biện pháp, hình thức tuyên truyền sát thực tế, gần gũi với mọi người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đưa bài, tin, hình ảnh có nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân từ xã đến thôn; trong đó tập trung về công tác trang trí tuyên truyền các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, trợ cấp Tết cho các đối tượng chính sách, công tác chống buôn bán sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, đốt và thả đèn trời; chống buôn lậu và sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tết cho người nghèo.

2. Công chức Văn hóa – Chính sách

Tham mưu cho UBND xã chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng chính sách, trợ cấp khó khăn thường xuyên cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dâng hương nhân dịp Tết Nguyên Đán tại đài tưởng niệm để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Tham mưu cho lãnh đạo xã bố trí các đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phối hợp với UB MTTQ; các tổ chức chính trị xã hội, các thôn vận động nhân dân phát động tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

3. Ban chỉ huy quân sự xã

Tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, phối hợp với công an tuần tra, canh gác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bố trí lực lượng sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra, đồng thời nắm bắt tư tưởng động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 1 năm 2021 yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Ban công an xã

Xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và dịp trước, trong và sau Tết, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết đón Xuân, đặc biệt là việc phòng chống cháy nổ.

Phối hợp với xã đội và các tổ an ninh trật tự, tiến hành kiểm tra các đối tượng lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan và an toàn giao thông trong ngày Tết; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực giao thông.

Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Chỉ đạo lực lượng công an viên, các tổ an ninh trật tự tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ và kinh doanh, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo hoa không nổ trái phép, không rõ nguồn gốc, các loại văn hóa phẩm không được phép lưu hành trong dịp trước, trong và sau Tết.

Tuyên truyền, vận động công dân trong xã không xuất cảnh trái pháp luật đi lao động tại Trung Quốc trước, trong và sau dịp Tết; rà soát, phòng ngừa các công dân là người Việt Nam và công dân là người nước ngoài nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong dịp Tết, đặc biệt là các nước có biên giới giáp Việt Nam.

5. Trạm y tế

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bố trí cán bộ thường xuyên tham gia tổ kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp và theo hướng dẫn của Bộ y tế; xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; tổ chức thường trực, giải quyết kịp thời các ca cấp cứu trong dịp Tết.

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện công tác vệ sinh môi trường và ATTP trên địa bàn toàn xã trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

6. Công chức Tài chính - Kế toán

Chuẩn bị đủ nguồn kinh phí đảm bảo chi lương, chi cho công tác quản lý Nhà nước, công tác cứu trợ xã hội và các hoạt động phục vụ Tết.

7. Công chức Văn phòng UBND xã

Phân công lịch trực Tết ở khu công sở, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở về hoạt động trước, trong và sau Tết; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động ở các thôn, các đơn vị hành chính báo cáo BTV Đảng ủy, UBND xã và UBND huyện.

8. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

UB MTTQ và các đoàn thể có kế hoạch triển khai đến ban công tác mặt trận thôn và đoàn viên hội viên tổ chức thực hiện; phối hợp với UBND trong việc rà soát các hộ gia đình, cá nhân cần phải cứu trợ trong dịp Tết.

9. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để tuyên truyền cho nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ Chiêm - Xuân; điều tiết nước cho nhân dân chăm bón các loại cây trồng đảm bảo kịp thời vụ.

10. Cán bộ thú y xã

Hướng dẫn cụ thể cho nhân dân che chắn, củng cố chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo điều kiện vệ sinh và lưu lượng thức ăn cho gia súc, gia cầm trong những ngày Tết; vệ sinh chuồng trại, phòng chống rét, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm; bổ sung kịp thời đàn gia súc, gia cầm đã giết mổ trong dịp Tết; tăng cường công tác kiểm dịch, đặc biệt là các hộ kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết, mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 phù hợp với điều kiện của từng thôn; đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh doanh, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà vui Tết đón Xuân phấn khởi, an toàn tiết kiệm; báo cáo kịp thời kết quả hoạt động trước, trong và sau Tết về văn phòng UBND xã vào ngày 15/02/2021 tức là ngày 04 Tết.

UBND xã giao cho các ban ngành có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị và thường xuyên báo cáo về Chủ tịch UBND xã (qua Công chức Văn phòng UBND) để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ văn phòng tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu cho UBND xã tổ chức hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; HĐND (b/c);
- Các ban ngành đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đức Ngọc